

Bên Lề Truyền Thống

Gà / ôi

Chỉ Hai Người Có ...

Cho đến nay chỉ CN-Pháp là có 2 cái số "dzách", tức 2 lần số 1: Thăng Tiến 1 và nay Truyền Thống 1 !! Cả hai lần đều dùng đất Jambville mà luyện công. Từ Thăng Tiến 1 đến Truyền Thống 1 vừa tròn 17 năm và Gà tui có cái... may được chớp ảnh chung cùng anh chị em cả 2 lần số 1 này.

Ở Thăng Tiến 1, Minh Hiền còn là Nữ Tráng sinh thì nay Trưởng Minh Hiền ở trại Huấn luyện Truyền Thống 1, là quản lý trại, đã có ba Ấu (!) và là một trong hai người... khá giả nhất trại !! Chuyện là vậy, tình cờ Gà tui nghe Tr. Hiền nói với Tr. Vĩnh Đào, Khóa Trưởng, rằng : "Tr. Đào này, mấy Trưởng tham dự nói là trong trại này chỉ hai người có... đồng hồ, là anh và em, còn lại không ai có hết !!? Tr. Đào (chắc) ngạc nhiên hỏi lại : "Tại sao không ai có ?!" Tr. Hiền bèn nói : "Bởi anh chị em thấy anh hay vén tay áo coi giờ nhắc cho giảng viên vào những phút... gần cuối để Giảng viên không... lai rai lần giờ, còn em thì coi giờ để canh chừng lo việc uống ăn, ngoài ra không ai có đồng hồ bởi chẳng ai... coi giờ gì cả !!" Gà thấy Tr. Đào cười cười...

Vì Chàng ...

Phải nói ngay rằng thì là các đề tài hướng dẫn đều được khóa sinh... há hốc lắng nghe! Các giảng viên đã làm anh chị em tham dự... cao hứng quá! đặc biệt phải nói đến... phút cao độ khi Tr. Đào trình bày sơ qua một đoạn ngắn Chinh Phụ Ngâm để thấy cái tài năng xuất chúng của Bà Đoàn thị Điểm trong việc xử dụng chữ Nôm diễn tả tuyệt vời hơn nguyên bản bằng chữ Hán. Tr. Đào trích dẫn mấy câu, trong đó có (nguyên tác) :
Nguyện vì Quân hê ! giải chinh y

*Nguyện vì Quân hê ! bồng hà chi
được chuyển sang chữ Nôm:*

*Xin vì chàng thay bào cởi giáp
Xin vì chàng rũ lớp phong sương
Vì chàng, tay chuốc chén vàng,
Vì chàng, điểm phấn đeo hương nãi nùng...
đến đây thì không khí bỗng... sôi động lên "náo nhiệt", Gà tui nghe nhiều giọng lẫn lộn nhưng cùng một... ước mơ, khởi đầu bằng Vì Chàng... Vì Chàng...! - Không biết mình đi trại về, bà xã có .. Vì Chàng... mà cởi giùm cái áo Hương Đạo ra chẳng ?!, không biết có... Vì Chàng... mà rót nước... mời chẳng... !!!??? Bồng Gà tui nghe giọng nói "ạ", à, anh Xuân Đức - người duy nhất ứng cử tình nguyện thay mặt các CN Huê kỳ sang dự trại và anh được đặc cử không khó khăn - nhắc khéo bà con rằng coi chừng đó, khi về nhà được nghe... phán rằng... Vì Chàng... đi mấy ngày chén không ai rửa nên cao thành đồng, Chàng làm ơn... hi... hi!...*

Văn hay, lời trao chuốt không biết nằm nơi đâu, chỉ thấy cả trong phòng ngủ, trước khi... nhắm mắt, đề tài "Vì Chàng" vẫn bàn tán như không muốn chấm dứt vì... chưa đã!

Không Phải Bán ...

Vì trời mưa gió liên miên nên đêm lửa trại đành phải... đem vào phòng họp làm một số anh chị em tiếc hùi hụi! Và Tr. Trần cao Bằng ở (ga) Lyon (đèn vàng)... thật không ngờ tuổi... sắp vào lão tướng! mà tài vẫn còn cao quá mạng! Tr. cho các trò chơi... liên miên, trong đó có một trò chơi, không được nói, chỉ diễn tả bằng động tác theo lời người gợi ý và anh chị em tham dự cùng đoán xem... Tr. mời Sư Huynh Trần công Lao đưa ý và Tr. Diệu, Nữ Trưởng ngành Ấu CN-Pháp, diễn tả. Anh chị em thấy Tr. Diệu làm động tác hai tay vung tròn tròn như bài hát... đang lăn bánh xe như chơi... nhưng lại vác lên vai rồi chia chia cho

anh chị em, vậy thì không đúng như bài hát mà là... bó lúa rồi gánh về... sau khi làm lại đôi ba lần, may là chưa hát chớ Gà tui định hát gánh gánh gánh, gánh thóc địa... Đa số lên tiếng là gánh lúa, nhưng không phải !?...

Mà Là Bán ...

Sư Huynh chắc thấy căng nên đứng lên góp ý diễn tả, Sư Huynh vẽ một hình chữ nhật rồi kéo kính xuống như... Gà tui nói : Đọc báo, bán báo !! Sư Huynh cười thật tươi, đúng rồi !!! Tr. Diệu nói : "Em nghe Tr. nói... bán Báo chớ đâu nghe bán báo !!"

Tất cả anh chị em trong phòng gằn như rứa ra vì... cười !!

Có lẽ vì giọng " Huệ " của Sư Huynh như Tr. Hoàng CN-Pháp góp ý cho nên Tr. Diệu nghe... chưa quen ! Không phải bán... Bao mà là bán... Báo !!!!

Bệnh Nặng...

Tiếp theo trò... bán... ở trên, Tr. Bằng bắt Gà tui làm kẻ bị bệnh nặng đưng đến ai người đó sẽ bị lây... Trời đất! Gà tui mạnh khoẻ nên mới được bề trên cho phép... Lên Đường chớ nếu chỉ cần cầm cúm là đủ ở nhà, nay bỗng nhiên bệnh nặng quá ề mà chưa biết tại sao ! Tr. Hoàng CN-Pháp, tài năng pha trò đang lên, đứng lên góp ý là sở dĩ Gà tui bị bệnh là do... quên mua Bao !

Một phen nữa bà con cười không muốn dứt...

Từ Mèo... Tây...

Trong phần trình bày các đề tài tự chọn trước đó, Tr. Ngọ với đề tài Dân ca... đã diễn thuyết thao thao kèm theo những chứng hùng hồn, Tr. đưa thí dụ như "Nhà em có nuôi một con chó... mai nó kêu gấu gấu gấu..." một lúc sau đó Tr. lại thí dụ "Nhà em có nuôi một con mèo... nó kêu gấu gấu !!!" Một số anh em lên tiếng : "Hử ! Sáng mèo

kêu... gâu gâu, tối kêu... méo méo??!!" Tất cả lại... cười ô cả lên, Gà tui nói mí anh Xuân Đức là thấy mèo... Tây chưa, còn mèo Mỹ kêu sao ?!

Đến... Ba Cây Làm Chẳng...

Âm hưởng mèo Tây kêu gâu gâu chưa dứt thì đến lượt Tr. Gia Bình, trong đề tài của mình, Tr. Bình cũng thao thao kèm theo các màu sắc có ghi các tiêu mục được sắp xếp như một đóa hoa đang nở làm người nghe không khỏi gật gù tán thưởng. Tr. Bình diễn dẫn ca dao như là Ba cây làm chẳng nên non... Bà con lại một phen Hử !! Một cây nên non (?) mà ba cây chẳng nên chi cả... hi... hi...!!

Gà tui nghe ai nói mà không hết câu rằng, Tây có nhiều cái ngộ thiệt và các Tr. Tây cũng... lạnh thiệt, vì cả hai Tr. đều nói... "Nhờ vậy mà quý Tr. không bị mệt mỗi khi nghe... !!"

Người... sướng nhất !

Theo lời Cụ Cố Sáng lập thì các Trưởng HĐ, Nam Nữ, mà lập gia đình với nhau thì chắc chắn sẽ có hạnh phúc! Tuy không có chi là tuyệt đối, nhưng nếu đưa "cặp" Gia Bình - Minh Hiền ra để chứng minh lời Cụ Cố thì... đúng ngay chốc !

Trong giờ phút... trang nghiêm trao hai mẫu gỗ huy hiệu Rừng, đến lượt Tr. Gia Bình được Toán HL trao thì Tr. Bình xin được hỏi xem bề trên (chữ của Tr. Trung Thoại!) có vui vẻ cho Tr. nhận đeo không. Khi được hỏi ý, Tr. Minh Hiền - Gà tui nghe không rõ lắm vì ngồi xa nhưng đại ý Tr. Minh Hiền nói rằng thì là... Em "gả" cho anh từ lâu, anh vui là em vui, sao em không chịu cho anh... đeo !!...

Ui chao ôi !! Lời tình nào... mùi hơn tình... HĐ này !?

Tr. Gia Bình chắc chắn là người... sung sướng nhất trại, chẳng những cả hai được trao... 4 mẫu gỗ (chia đôi) mà còn là biểu tượng cho lời Cụ Cố nói... Xin công hi, công hi... hi... hi...!